

# THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở THƯ VIỆN BÌNH PHƯỚC

NGUYỄN HOÀNG THU

*Phó Giám đốc Sở VH TT tỉnh Bình Phước*

Thư viện tỉnh Bình Phước mới được thành lập vào năm 1997. Trong những ngày đầu mới thực hiện chia tách tỉnh Sông Bé cũ thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước cho đến nay, Thư viện tỉnh Bình Phước được đặt tạm thời tại khu vực Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Phú (nay là Thị xã Đồng Xoài). Là một thư viện sinh sau đẻ muộn nên việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện không sánh bằng với các Thư viện tỉnh bạn. Tuy khó khăn về cơ sở vật chất, trình độ đội ngũ cán bộ, kinh phí hoạt động hạn chế... Nhưng đội ngũ cán bộ đã từng bước khắc phục và thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhằm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu đọc của người đọc, cố gắng đẩy mạnh công tác chuẩn hóa mọi mặt, trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hệ thống đọc, nghe, nhìn để phục vụ cho nhu cầu của xã hội là điều thiết yếu.

+ Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin:

Thư viện tỉnh Bình Phước được Bộ Văn hóa Thông tin tài trợ bao gồm các trang thiết bị như sau: (01 bộ vi tính IBM 300GL; 01 máy in kim EPSON LQ-2170; 01 máy điều hòa Mitsubishi; 01 máy Photocopy RICOH FT 4422).

Ngoài các trang thiết bị mà Bộ Văn hóa cung cấp ra, Thư viện tỉnh Bình Phước còn tự trang bị thêm: (01 bộ vi tính hiệu COMPAQ PRESARIO 2110; 01 máy in kim EPSON LQ-2170; 01 bình tích điện MICO MAX 1000VA...).

Nhằm phục vụ kịp thời cho đông đảo các đối tượng bạn đọc gần xa trong Thư viện tỉnh Bình Phước, Thư viện đã khẩn trương đăng ký mạng INTERNET và thường xuyên truy nhập những thông tin mang tính chất thời sự nóng bỏng từ trong nước cho đến toàn thế giới, và in ra phục vụ cho bạn đọc xem, nghiên cứu... Từ đó bạn đọc sẽ tìm thấy những điều bổ ích về các phương thức tìm kiếm truyền thông, thông tin được tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả trên INTERNET.

Ngoài INTERNET ra Thư viện tỉnh Bình Phước còn có thêm E-MAIL, FAX nhằm tạo điều kiện thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời cho việc báo cáo hoặc trao đổi những thông tin cần thiết với các cơ quan ban ngành nói chung và ngành thư viện chúng ta nói riêng.

+ Nguồn lực thông tin:

- Các CSDL: Nhằm đáp ứng tốt cho việc xử lý thông tin trong công tác nghiệp vụ cũng như công tác phục vụ bạn đọc tra tìm thông tin, tài liệu được nhanh chóng và chính xác, Thư viện tỉnh Bình Phước được Bộ Văn hóa Thông tin cung cấp cho phần mềm CDS/ISIS, trong đó đã có các cơ sở dữ liệu: (sách, báo, tạp chí, địa chí...). Bên cạnh đó Thư viện còn được sự hỗ trợ của các bạn đồng nghiệp và dựa theo các buổi tập huấn ngắn hạn do Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM tổ chức từ đó mà Thư viện tỉnh tự thiết kế thêm các cơ sở dữ liệu như: quản lý bạn đọc, quản lý thư viện huyện và CSDL Lộc Ninh.

- Các CD-ROM: Hiện nay Thư viện tỉnh Bình Phước đã bổ sung trên 15 CD-ROM trong đó: 13 CD-ROM chứa các phần mềm hệ thống; 03 CD-ROM còn lại bao gồm các nội dung như: luật giao thông, ứng dụng tin học và Internet, các văn bản pháp quy...

+ Nhân lực:

Hiện nay Thư viện tỉnh Bình Phước có 04 cán bộ biết sử

dụng máy tính. Trong đó biết xử lý nghiệp vụ thường xuyên là 02 cán bộ.

+ Phương thức phục vụ bạn đọc:

Như đã nêu ở phần trên Thư viện tỉnh Bình Phước còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như về cán bộ tin học. Cho nên, chưa đáp ứng được nhu cầu bạn đọc tra cứu trên hệ thống máy tính mà chỉ phục vụ bằng phương thức truyền thống.

+ Xây dựng CSDL:

Tính từ ngày được thành lập, Thư viện tỉnh Bình Phước đã xây dựng các cơ sở dữ liệu bao gồm: (Sách: 18.920 biểu ghi; Huyện: 5.000 biểu ghi; Lộc Ninh: 4.380 biểu ghi; Quản lý bạn đọc: 436 biểu ghi).

+ Kết quả đạt được và những hạn chế:

- Kết quả đạt được: sau gần 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện đã đem lại hiệu quả tốt cho công tác xử lý nghiệp vụ như: Biên soạn các thư mục, nhập cơ sở dữ liệu, in phích, truy nhập và lưu trữ những thông tin mang tính chất thời sự từ INTERNET, v.v

- Những hạn chế: Bên cạnh các kết quả đạt được Thư viện Tỉnh còn những mặt hạn chế như: chưa tận dụng hết các cơ sở dữ liệu (báo, tạp chí, địa chí).

\* Phương hướng, giải pháp phát triển

Thư viện tỉnh Bình Phước xác định là một thư viện ở tại vùng rừng núi với tiềm lực kinh tế, nông nghiệp có nhịp độ phát triển rất cao. Chính vì thế mà Thư viện Tỉnh không ngừng phát triển, nhằm đáp ứng tốt nguồn thông tin cho tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhà ngày một tốt hơn.

+ Về nguồn nhân lực: Cần đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin Thư viện, trọng tâm nhất là mảng tin học. Thường

xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm ở các đồng nghiệp trong liên hiệp các tỉnh miền Đông và cực Nam trung bộ, hoặc các Thư viện trong cả nước, nhằm làm việc có hiệu quả trong vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin vào Thư viện.

+ Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Thư viện tỉnh Bình Phước cần xây dựng một trụ sở mới nhằm đáp ứng được số lượng sách cũng như nhu cầu đọc của người đọc. Trong đó sẽ trang bị các thiết bị chuyên dùng cho một Thư viện như: Máy vi tính có cấu hình mạnh, máy chủ, máy in,...

+ Nguồn lực thông tin: Cần có chính sách phát triển nguồn thông tin hợp lý, trước hết phải bổ sung vốn tài liệu đầy đủ, đa dạng, phong phú có chất lượng. Tạo các cơ sở dữ liệu như: Địa chỉ, báo,...

+ Nối mạng cục bộ nhằm đáp ứng tốt cho việc phục vụ bạn đọc tìm tin trên máy.

+ Truy cập những thông tin mang tính chất thời sự nóng bỏng nhằm phục vụ cho bạn đọc nghiên cứu.

+ Thiết kế trang web chủ của thư viện tỉnh để phục vụ rộng rãi bạn đọc gần xa.

+ Thiết kế thêm các cơ sở dữ liệu cần thiết khác.

\* Những kiến nghị

+ Vụ Thư viện là cơ quan quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa Thông tin về công tác Thư viện nên quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa về việc ứng dụng tin học trong các thư viện tỉnh. Cần cung cấp các phần mềm mới và mở các lớp tập huấn về công tác ứng tin học trong ngành thư viện.

+ Tổ chức cho thư viện các tỉnh, thành phố tham quan học tập kinh nghiệm ở các nơi đã tổ chức tốt công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động thư viện.